
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
  สมยัสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป  พ.ศ. 2565 
วันจันทรที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

   อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายสุทัศน  ยิ้มนอย 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
นายวิทยา  มณี 
นายโสภณ  ไชยการ 
นายแดง จิตรอักษร 
นายสมคิด  เลิศวิเชียร 
นายจักรี  ชุมนาค 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 

สุทัศน  ย้ิมนอย 
วิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
วิทยา  มณี 
โสภณ  ไชยการ 
แดง จิตรอักษร 
สมคดิ  เลิศวิเชียร 
จักรี  ชุมนาค 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
- ไมมี                                                                                                                   

รายชื่อผูเขารวมประชุม  
 

ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายเชี่ยว  เสนี 
นายสุชาติ  นุนทอง 
นายอนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
นายสุนทร  วัฒนโภคา 
นางทิฐิชภักดิ์  คงพล 
นางภัทธณี  ยังชวย 
นางสาวภิรวดี  โพธิ์วิจิตร 
นายนพนันท  บัวซิม 

นายก อบต.เขาขาว 
รองนายก อบต.เขาขาว 
รองนายก อบต.เขาขาว 
เลขานุการนายกฯ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
หัวหนาสํานักปลัด 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 

เชี่ยว  เสนี 
สุชาติ  นุนทอง 
อนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
สุนทร  วัฒนโภคา 
ทิฐิชภักดิ์  คงพล 
ภัทธณี  ยังชวย 
ภิรวดี  โพธิ์วิจิตร 
นพนันท  บัวซิม 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมคิด  เลิศวิเชียร เลขานุการสภาฯ ไดเชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 
2 ประจําป พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
 
 
          /ระเบียบวาระท่ี 1... 
 
 
 

สาํเนา 
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ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดวย มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 
1 คร้ังที่ ๑ ประจําป พ.ศ. 2565    
เห็นชอบ 6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   งดออกเสียง  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ  ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2564 
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ/ขอกฎหมายที่
เก่ียวของ 

นางทิฐิชภักด์ิ  คงพล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
นักวิเคราะหฯ  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบรหิารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ินทราบ ตามรายละเอียดเอกสารท่ีไดแจกใหกับทางสมาชิกสภาแลวนั้น  

ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ มีอะไรจะสอบถามเก่ียวกับการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ประจําป พ.ศ. 2564 บางหรือไม     
ก็ถือวาที่ประชุมรับทราบ เร่ืองการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นะครับ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ ๔.๑ คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน พรอมผูรับรอง จํานวน 2 คน  
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ/ขอกฎหมายที่
เก่ียวของ 

นางทิฐิชภักด์ิ คงพล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

นักวิเคราะหฯ สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ องคกร

จัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗  องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขอ ๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

 

/ (๑) ผูบริหาร... 
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 (๑) ผูบริหารทองถ่ิน          เปน  ประธานกรรมการ 

 (๒) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกคน       เปน  กรรมการ 

 (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน เปน กรรมการ 

 (๔) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน  เปน กรรมการ 

 (๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรอืรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกไมนอยกวา     

      ๓  คน เปน กรรมการ 

 (๖) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา ๓ คน 

    แตไมเกิน ๖ คน เปน กรรมการ 

 (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เปน กรรมการและเลขานุการ 

 (๘) หัวหนาสวนราชการท่ีมีหนาที่จัดทําแผน  เปน ผูชวยเลขานุการ  

      กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕ ) และ (๖)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔  ป 

และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการพัฒนา 

ทองถ่ิน คนที่ ๑  
 

นายวิทยา  มณี             เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิทยา มณี สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5     หมูที่ 5 ขอเสนอนายจักรี  ชุมนาค สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 เปนคณะกรรมการพัฒนา 

ทองถ่ิน คนที่ 1 ครบั 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายสุทัศน  ยิ้มนอย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔    

   ๒. นายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเลือกนายจักรี  ชุมนาค สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ เปน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๑ ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ  ไมมี    งดออกเสียง   ไมมี 
 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการพัฒนา 

ทองถ่ิน คนที่ ๒  
 

นายวิทยา  มณี             เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิทยา มณี สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5     หมูที่ 5 ขอเสนอนายวิสุทธิ์  แกวเนิน สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2 เปนคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน คนที่ 2 ครับ 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายสุทัศน  ยิ้มนอย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔    

   ๒. นายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 



มติที่ประชุม  เห็นชอบเลือกนายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒ เปน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๒ ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ  ไมมี   งดออกเสียง   ไมมี 

 

 

        /ประธาน... 

-๔- 
 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการพัฒนา 

ทองถ่ิน คนที่ ๓  
 

นายวิทยา  มณี             เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิทยา มณี สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5     หมูที่ 5 ขอเสนอนายสมคิด  เลิศวิเชียร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ เปนคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๓ ครับ 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖    

   ๒. นายจักรี  ชุมนาค สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเลือกนายสมคดิ  เลิศวิเชียร สมาชิกสภา อบต.หมูที่  ๑ เปน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๓  ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ   ไมมี    งดออกเสียง   ไมมี 
 

ประธานสภาฯ ๔.๒ คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 คนพรอมผูรบัรอง จํานวน 2 คน 
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ/ขอกฎหมายที่
เก่ียวของ 

นางทิฐิชภักด์ิ คงพล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

นักวิเคราะหฯ สวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๘  กําหนดวา

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน 

(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน 

(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน ๒ คน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๒ คน    

โดยใหกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป 
 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๑  
 



นายจักรี  ชุมนาค          เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจักรี ชุมนาค สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7     หมูที่ 7 ขอเสนอนายสุทัศน  ยิ้มนอย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ เปนคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๑ ครับ 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายวิทยา  มณี  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕    

   ๒. นายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 

 

 

           /มติที่... 

 

-๕- 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเลือกนายสุทัศน ย้ิมนอย สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ เปน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินคนที่ ๑  

ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ  ไมมี   

งดออกเสียง  ไมมี 
 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๒  
 

นายจักรี  ชุมนาค          เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจักรี ชุมนาค สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7     หมูที่ 7 ขอเสนอนายวิทยา  มณี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๒ ครับ 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายสุทัศน  ยิ้มนอย  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔    

   ๒. นายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกนายวิทยา  มณี สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๕ เปน คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินคนท่ี ๒  

ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ  ไมมี   

งดออกเสียง   ไมมี 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๓  
 

นายจักรี  ชุมนาค          เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจักรี ชุมนาค สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7     หมูที่ 7 ขอเสนอนายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6  เปนคณะกรรมการ 



ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๓ ครับ 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายสุทัศน  ยิ้มนอย  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔    

   ๒. นายวิทยา  มณี สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกนายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๖ เปน คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินคนที่ ๓  

ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ   ไมมี   

งดออกเสียง   ไมมี 

 

 

 

 

      /๔.๓ คัดเลือก... 

 

-๖- 
 

ประธานสภาฯ ๔.๓ คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว จํานวน 2 คน  พรอมผูรับรอง จํานวน 2 คน 
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ/ขอกฎหมายที่
เก่ียวของ 

นางทิฐิชภักด์ิ คงพล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑเพ่ือ 

นักวิเคราะหฯ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ขอ ๑๒  กําหนดให  องคประกอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

ประกอบดวย 

(๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปน ประธานกรรมการ 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น  จํานวน ๒  คน   เปน กรรมการ 

(๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มอบหมายจํานวน ๒ คน เปน กรรมการ 

(๔) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาขาว เปน กรรมการ 

(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในทองถ่ินที่คดัเลือกกันเอง จํานวน ๒  คน 

เปนกรรมการ 

(๖) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง 

จํานวน ไมเกิน ๕ คน เปน กรรมการ  

(๗) ผูแทนของศนูยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับเร่ือง

รองเรียนอิสระที่อยูในทองถ่ิน(ถามี)  เปน  กรรมการ 



(๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปน  กรรมการและเลขานุการ 

(๙) หัวหนาสวน เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(๑๐) หัวหนาหนวยงานคลัง เปน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือมอบหมาย เปน คณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว คนที่ ๑ 

  

นายสุทัศน ยิ้มนอย        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุทัศน ย้ิมนอย สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4     หมูที่ ๔ ขอเสนอนายสมคิด  เลิศวิเชียร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑  เปนคณะกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว คนที่ ๑ ครับ 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายโสภณ  ไชยการ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖    

   ๒. นายจักรี  ชุมนาค สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบหมายใหนายสมคิด  เลิศวิเชียร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ เปน  

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว คนที่ ๑  

ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ    ไมมี   

งดออกเสียง   ไมมี 

 

        /ประธาน... 

-๗- 
 

ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือมอบหมาย เปน คณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว คนที่ ๒ 

  

นายสุทัศน ยิ้มนอย        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุทัศน ย้ิมนอย สมาชิกสภา ฯ                      
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4     หมูที่ ๔ ขอเสนอนายวิสุทธิ์  แกวเนิน สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒  เปนคณะกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว คนที่ ๒ ครับ 
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายวิทยา  มณี  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕    

   ๒. นายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบหมายใหนายวิสุทธิ์  แกวเนิน สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๒ เปน  

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว คนที่ ๒  

ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ  ไมมี   



งดออกเสียง  ไมมี 
 

ประธานสภาฯ ๔.๔ คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ จํานวน 2 คน พรอมผูรบัรอง จํานวน 2 คน 
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ/ขอกฎหมายที่
เก่ียวของ 

นางทิฐิชภักด์ิ คงพล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

นักวิเคราะหฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ตองมีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการ วามี

ผลสัมฤทธ์ิตรงตามเปาหมายของภารกิจหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประกอบดวย 

๑. ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน จํานวน ๒ คน 

๒. ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน  ๒ คน 

๓. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน 

๔. โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ 

๕. หัวหนาสํานักปลัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ประธานสภาฯ ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ คนที่ ๑ 
 

นายสุทัศน ยิ้มนอย        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุทัศน ย้ิมนอย สมาชิกสภา ฯ                       
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4     หมูที่ ๔ ขอเสนอนายแดง จิตรอักษร สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓  เปนคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ คนที่ ๑  

 

 

 

         /ประธาน... 

 

-๘- 
 

 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายโสภณ  ไชยการ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖    

   ๒. นายจักรี  ชุมนาค สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเลือกนายแดง จิตรอักษร สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๓ เปน คณะกรรมการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ คนที่ ๑  

ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ   ไมมี   



งดออกเสียง  ไมมี 
 

ประธานสภาฯ ใหที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือคัดเลือก เปน คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ คนที่ ๒ 
 

นายสุทัศน ยิ้มนอย        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุทัศน ย้ิมนอย สมาชิกสภา ฯ                       
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4     หมูที่ ๔ ขอเสนอนายจักรี  ชุมนาค สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗  เปนคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ คนที่ ๒  
 

ประธานสภาฯ            ขอผูรบัรองดวยครับ 
โดยมีผูรบัรอง จํานวน ๒ คน คือ 

   ๑. นายวิทยา  มณี  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕    

   ๒. นายโสภณ  ไชยการ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเลือกนายจักรี ชุมนาค สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๗ เปน คณะกรรมการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ คนที่ ๒  

ดวยคะแนนเสียง  ๖  เสียง 

ไมเห็นชอบ  ไมมี   

งดออกเสียง  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเร่ืองท่ีจะแจงหรือเรื่องที่จะปรึกษาหารืออีก

หรือไม 
นายเชี่ยว  เสนี กระผมมีเร่ืองที่จะแจงใหทราบอยู จํานวน 2 เร่ือง 
นายก อบต.เขาขาว 1. เรื่องการจางเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือชวยงานดานวิเคราะหนโยบายและ 

แผน ซึ่งจะเร่ิมทํางานในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ขอแนะนํานางสาวมาริษา      
จิตรแกว 
2. เร่ืองถนนสายแฮปปอินท ผมไดรบัเรื่องรองเรียนจากชาวบาน เรื่องถนนสาย 
ดังกลาว เนื่องจากเปนหลุมเปนบอเยอะ ชาวบานไดรับความเดือดรอน และได
ดํ าเนินการประสานงานกับทางสมาชิกสภาองคการบ ริหารสวนจังหวัดตรัง         
นายอรรถพล โอทอง ซึ่งรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ตําบลเขาขาว โดยทานไดแจงวาจะ
เขามาดําเนินการซอมแซมถนนสายดังกลาวในชวง 2 - 3 วันนี้ 
 
 
 
        /นายสุทัศน... 

-9- 
 

นายสุทัศน  ยิ้มนอย กระผมมีเร่ืองที่จะแจงใหทราบ เร่ืองถังน้ําครับ อยากแจงใหทางฝายบริหาร แจง 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดําเนินการสํารวจถังน้ําและเรียกคืนถังน้ํา เพ่ือจะไดแจกจาย

ใหชาวบานคนอ่ืนดวย เพราะในชวงหนาแลงจะพบวามีหลายครัวเรือน ท่ีประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําใชสําหรบัอุปโภคบริโภค 

 



ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องที่จะแจงในที่ประชุมอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอปด
การประชุม และขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้   
       

เลิกประชุมเวลา  11.๓0  น.  
 
          

(ลงชื่อ)       สมคิด  เลิศวิเชียร         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสมคิด  เลิศวิเชียร) 
                     เลขานุการสภาฯ  
 
 

(ลงชื่อ)        วิสุทธิ์  แกวเนิน      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) 
                  ประธานสภา ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


